
ขอเชิญชวนคณาจารย์ร่วมส่งบทความวิจัย
บทความวิชาการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการรับใช้สังคม
มทร.ลพบุรี ประจำปี 2563

ขอเชิญชวน

ร่วมส่งบทความวิชาการลงตีพิมพ์ใน



วารสาร วิชาการ ประจำปี รับใช้สังคม 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (Journal of Socially Engaged Scholarship)

วัตถุประสงค์

เพื่อตีพิมพ์ผลงานวิชาการด้านรับใช้สังคม ทั้งงานวิจัยและงานบริการวิชาการ เผยแพร่เพื่อพัฒนาสังคม และส่งเสริมให้นักวิชาการด้านรับใช้สังคมในหน่วยงาน ต่างๆ ได้มีแหล่งนำเสนอผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ

บทความมีลักษณะดังนี้

- เป็นบทความที่เกิดจากการค้นคว้าวิจัยโดยมีกระบวนการนำไปสู่การสร้างความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชน สถานประกอบการ และมีข้ออธิบายได้อย่างชัดเจน และ/หรือ เป็นบทความที่เกิด จากการบริการวิชาการ ที่สามารถอธิบายกระบวนการนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทและความต้องการ ของชุมชนหรือผู้ประกอบการ
- เป็นงานวิจัยหรืองานบริการ ที่มีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น และ/หรือผู้ประกอบการ
- มีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในสถานประกอบการหรือในชุมชนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง อาทิ ประโยชน์เชิงนโยบาย เชิงพาณิชย์ เชิงสาธารณะ หรืออื่นๆ
- เป็นการบริการวิชาการที่สามารถอธิบายกระบวนการหรือวิธีการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในสถานประกอบการ หรือในชุมชน
- การนำไปใช้ประโยชน์เกิดผลกระทบต่อสังคม ชุมชน ท้องถิ่นหรือผู้ประกอบการ ในด้านการยกระดับคุณภาพด้านต่างๆ อย่างชัดเจน อาทิเช่น รายได้ โอกาสในการดำเนินชีวิต สุขภาพลดจนผลกระทบ ด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน ฯลฯ และ/หรือมีผลกระทบในทางบวก ในด้านต่างๆ ของโรงงาน สถานประกอบการ

สามารถส่งบทความหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ได้ที่ กลุ่มงานสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน



Jses
RMTU

☎ โทร : 08-8769-4945

✉ อีเมล rmutl.jrs@gmail.com

🌐 เว็บไซต์ <https://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/jses>

เปิดรับส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีที่ 4 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยสามารถส่งบทความหรือเขาดูรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ : <https://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/jses> หรือสามารถติดต่อสอบถาม : คุณวราภรณ์ ดนใส หรือ คุณนริศ กำแพงแก้ว สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ธัญบุรี ที่เบอร์โทรศัพท์ : 08-8769-4945 อีเมล : rmutl.jrs@gmail.com

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์ผลงานวิชาการด้านรับใช้สังคม ทุกสาขาวิชา ทั้งงานวิจัยและงานบริการวิชาการ ในรูปแบบบทความวิจัย บทความปริทัศน์ กรณีศึกษา บทความเชิงนโยบาย และบทความรับเชิญที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับหรือเป็นผลมาจากการปฏิบัติการจริงกับชุมชน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่ เพื่อพัฒนาสังคมและส่งเสริมให้นักวิชาการด้านรับใช้สังคมในหน่วยงานต่างๆ ได้มีแหล่งนำเสนอผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ

หมวดหมู่ข่าว : [ข่าวบริการ](#) , [ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์](#) , [ข่าวทุนวิจัย](#) , [คลังความรู้](#)